



ประกาศ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)

เรื่อง แนวทางการสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตแผน ข รหัส 61 เป็นต้นไป

เพื่อให้การจับสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตแผน ข ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรในการที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีผลการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดแนวทางการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตแผน ข หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม เริ่มใช้กับนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป ดังนี้

1. เนื้อหาการสอบประมวลความรู้ แบ่งเป็น 2 Module ดังนี้

Module ที่ 1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ได้แก่ วิชาการจัดการองค์การสมรรถนะสูง วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับอุตสาหกรรม วิชาการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม วิชาการจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม และวิชาการตลาดธุรกิจ เวลาทำข้อสอบรวม 3 ชั่วโมง

Module ที่ 2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ได้แก่ วิชาเอกเลือกที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจำนวน 3 รายวิชา นอกเหนือจากวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม และวิชาเรื่องเฉพาะทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยให้นิสิตเลือกสอบ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา เวลาทำข้อสอบรวม 2 ชั่วโมง

2. เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบ

นิสิตต้องมีผลการสอบ “ผ่าน” ทั้ง 2 Module ซึ่งเกณฑ์ ผ่าน ของแต่ละ Module พิจารณาจากคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยหาก Module ใดมีข้อสอบหลายข้อ ให้คิดคะแนนถัวเฉลี่ยกันได้

ทั้งนี้ นิสิตต้อง “ผ่านทั้ง 2 Module” โดยมีสิทธิ์สอบได้ 2 ครั้ง ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่านใน Module ใดให้สอบซ่อมใน Module นั้น

3. การจับสอบประมวลความรู้

โครงการจัดให้มีการวันสอบประมวลความรู้ในภาคต้น และภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยนิสิตต้องยื่นขอสอบตามปฏิทินการสอบของโครงการ

ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 25 และแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัทธ์)

ประธานกรรมการดำเนินงาน

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)